
Fjölskylduráð Hafnarfjarðar 
431. fundur haldinn 4. des. 2020

Félagslegar íbúðir - fyrirspurn fulltrúa Samfylkingarinnar 

1. Hvað eru margar félagslegar íbúðir í Hafnarfirði og hversu margar eru þær á hverja 
þúsund íbúa bæjarfélagsins? 

2. Hversu margir einstaklingar og fjölskyldur eru núna á biðlista eftir félagslegu húsnæði 
hjá Hafnarfjarðarbæ?

a. Hversu margir á biðlistanum teljast í brýnni þörf eftir húsnæði?
b. Hver er meðalbiðtími fólks á biðlistanum eftir húsnæði?

3. Hversu margar íbúðir hefur Hafnarfjarðarbær keypt inn í félagslega húsnæðiskerfið á 
síðustu fjórum árum, sundurliðað eftir árum, þ.e. 2017, 2018, 2019 og 2020?
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